



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เค้าโครงผลงาน และข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ในการส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่
๑๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ไม่มีเงื่อนไขการใช้ตำแหน่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง
ที่มีอัตราเงินเดือน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินบุคคลได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เค้าโครงผลงาน และข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ในการส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ดังต่อไปนี้

**๑. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เค้าโครงผลงาน และข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงาน**

ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. การส่งผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๕๖๕ จำนวน ๔ ชุด (ฉบับจริงจำนวน ๑ ชุด และฉบับสำเนาจำนวน ๓ ชุด) ภายในระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน
นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ผ่านการประเมินบุคคล
ยังไม่ส่งผลงาน จะถือว่าไม่ประสงค์รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

อนึ่ง หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในหัวข้อผลงานของผู้ผ่านการประเมินบุคคล สามารถทักท้วง
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้
และต้องระบุชื่อผู้ทักท้วงด้วย โดยส่งไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคลภายใน ๓๐ วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทศพร ถือพุดซา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เค้าโครงผลงาน และข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
ในการส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
๑	นางนฤมล สินเจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑	อ ๓๑	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑	อ ๒๙	ชื่อผลงาน การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระบบ DMC (Data Management Center) สัดส่วนของผลงาน: ๑๐๐% รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน: - ข้อเสนอแนวคิดฯ: การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานกลุ่มนโยบายและแผน
๒	นางเสาวรส สร้อยทอง	นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและ สินทรัพย์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑	อ ๑๕	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	อ ๓๖	ชื่อผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสพติดและ อบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๗ สัดส่วนของผลงาน: ๘๐% รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน: นางจิตติรัตน์ จันทร ข้อเสนอแนวคิดฯ: การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

รายละเอียดเค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ

